



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH 44 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
(28/03/1976 – 28/03/2020)

A. KHÁI QUÁT VỀ LỰC LƯỢNG TNXP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chiến thắng ngày 30/4/1975 đã kết thúc thời kỳ chiến tranh vệ quốc của nhân dân ta và mở ra một kỷ nguyên phát triển trong hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Ngày 30/4 đã đem lại cho Nhân dân cả nước một niềm vui lớn, một sự xúc động sâu xa từ trong tim, khiến bao người phải rơi nước mắt vì sung sướng. Nhưng hậu quả chiến tranh để lại cho một thành phố vừa được giải phóng là vô cùng nặng nề: những vùng đất bị hoang hóa; thiếu thốn lương thực, thực phẩm và nguyên, nhiên liệu; thất nghiệp tràn lan; an ninh, trật tự xã hội chưa ổn định.

Thực hiện chủ trương của Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh (Thành Đoàn) đã thành lập các Đội Thanh niên xung phong (TNXP) đi khai hoang, phục hóa, làm thủy lợi ở các huyện ngoại thành Thành phố; Ban Vận động khai hoang và Xây dựng Kinh tế mới Trung ương thành lập 2 Đội TNXP đi xây dựng các khu kinh tế mới ở Tây Ninh và Sông Bé. Các Đội TNXP đầu tiên này là tiền thân, là cơ sở để hình thành 2 Tổng đội TNXP: Tổng đội TNXP Thành Đoàn và Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế mới.

Ngày 28/3/1976, hơn một vạn TNXP trong đội hình của 2 Tổng đội đã cùng đồng loạt ra quân đến vùng nông thôn ngoại thành Thành phố, đến những nơi núi rừng đầy gian khổ và vô cùng khó khăn để khai hoang, phục hóa, xây dựng những khu kinh tế mới, để làm giàu cho quê hương, đất nước.

- Tổng đội TNXP Thành Đoàn đến các huyện ngoại thành làm nhiệm vụ đào kênh, rửa phèn, chống úng, đắp đường. Tháng 11 năm 1976, thực hiện yêu cầu phải nhanh chóng ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, TNXP Thành Đoàn đã thành lập Trường Thanh niên Xây dựng cuộc sống mới tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Đồng Nai (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với nhiệm vụ trực tiếp tổ chức, quản lý và giáo dục thanh niên tị nạn xã hội.

- Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế mới là lực lượng chính đi đầu trong khai hoang, phục hóa và xây dựng nhiều khu kinh tế mới ở miền Đông Nam bộ và Nam Tây nguyên. Sau khi ổn định chỗ ở, TNXP tiếp tục phát hoang, dựng

nhà, làm đường, làm cầu, xây đập nước, đào mương tưới đồng, giúp bà con nghèo đi xây dựng kinh tế mới ổn định cuộc sống.

Ngày 06 tháng 9 năm 1977, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định thành lập Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (Lực lượng TNXP) trên cơ sở sáp nhập 2 Tổng đội TNXP (Thành Đoàn và Kinh tế mới). Đồng chí Nguyễn Tấn Diệp, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố được cử làm Chỉ huy trưởng.

Qua 44 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ xã hội (sản xuất nông nghiệp và khai hoang phục hóa, xây dựng các khu kinh tế mới, góp phần thực hiện phân công lại lực lượng lao động xã hội và bố trí lại dân cư; phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế; cải tạo tư sản thương nghiệp và giải phóng hàng hóa ứ đọng tại Cảng Sài Gòn; rèn luyện, giáo dục thanh niên thành con người mới có ích cho xã hội; xung kích giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội); nhiệm vụ kinh tế (xây dựng nông - lâm trường; thực hiện nhiệm vụ kinh tế trong thời kỳ đổi mới; tham gia phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị) và các nhiệm vụ công ích. Song song với quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lực lượng TNXP cũng quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị; xây dựng đời sống văn hóa và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên xung phong.

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 1986, Lực lượng TNXP Thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lao động”. Năm 2006, kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP Thành phố được nhận bức trướng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” lần thứ hai. Năm 2017, Lực lượng TNXP được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Ngoài ra, các tập thể và cá nhân trong Lực lượng TNXP đã được khen thưởng các danh hiệu: 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 01 Huân chương Độc lập hạng Ba; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba; nhiều Huân chương chiến công, Bằng khen Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), bằng khen cấp Bộ và Huy chương, Huy hiệu Dũng sĩ giữ nước; hàng chục ngàn Bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố và các đơn vị quân đội, sở, ngành; hàng chục đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành; hàng chục ngàn chiến sĩ thi đua các cấp.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xã hội

Công tác tiếp nhận và quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và cơ sở xã hội được Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng trong công tác giáo dục, quản lý người cai nghiện (quản lý hình quân là 5.426 người) với các hoạt động như: tham vấn, tư vấn, giáo dục (15.372 lượt học viên được học chuyên đề; tham vấn cho 30.232 lượt thân nhân và người nghiện ma túy; khai giảng 40 lớp dạy văn hóa với 1.016 học viên; khai giảng 108 lớp nghề với 3.562 học viên, duy trì hoạt động của tình nguyện viên giáo dục với 160 người). Song song đó là các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về các nội dung như: tập huấn chuyên sâu về công tác tham vấn, tư vấn cho cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, giáo dục học viên¹; tập huấn kỹ năng tư vấn, triển khai thực hiện hoạt động giao ban nhóm, mạn đàm giá trị sống, giáo dục sức khỏe cộng đồng...²

Công tác phòng chống dịch bệnh, an ninh trật tự tại đơn vị và công tác phối hợp với chính quyền địa phương nơi trú đóng của các đơn vị làm công tác cai nghiện được quan tâm, tiêu biểu là việc tổ chức “Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc, quản lý bệnh nhân rối loạn tâm thần do sử dụng chất ma túy tổng hợp”, tổ chức diễn tập xử lý điểm nóng về an ninh trật tự, tình huống ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, trong năm không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tình hình an ninh trật tự tại các đơn vị được giữ vững, số vụ vi phạm của người cai nghiện ma túy giảm 39 vụ so với năm 2018.

Trung tâm GDTX tích cực trong việc tổ chức các lớp dạy văn hóa, dạy nghề và liên kết đào tạo. Trong năm đã khai giảng 108 lớp nghề ngắn hạn với 3.562 học viên; 12 lớp trung cấp nghề với 402 học viên. Hiện có 14 lớp phổ thông với 432 học sinh và 65 sinh viên đang theo học 2 lớp đào tạo đại học từ xa.

Các đơn vị cơ sở thường xuyên rà soát, củng cố hồ sơ, xây dựng phương án sử dụng đất, tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tại địa phương để hoàn chỉnh thủ tục quyền sử dụng đất; quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp để xử lý và thu hồi đất bị thâm canh, lấn chiếm trái phép trước đây; có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, không để phát sinh các trường hợp xâm canh, lấn chiếm mới³.

Có 34 doanh nghiệp hợp đồng thuê đất tại Cụm công nghiệp - Khu dân cư Nhị Xuân với diện tích 34,91ha, đạt tỷ lệ 100%, thực hiện đảm bảo các hoạt động theo quy định.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, hoạt động công ích và dịch vụ công ích

¹ 37 người.

² 6 lần tập huấn với 283 lượt tình nguyện viên giáo dục tham gia.

³ Năm 2019 không phát sinh các trường hợp xâm canh, lấn chiếm mới; thu hồi được 1,76ha đến bị xâm canh, lấn chiếm tại Cơ sở 2 và Cơ sở 3.

Các hoạt động công ích tiếp tục được duy trì và phát triển. Đội Trật tự giao thông⁴ phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố tổ chức điều phối, phân luồng và giữ gìn trật tự giao thông, phòng chống tụ tập đua xe trái phép. Đội Trật tự du lịch đã phối hợp, tham gia xử lý 5.001 vụ vi phạm như bán hàng rong, xích lô chèo kéo, làm phiền du khách, cướp giật tài sản...; góp phần bảo vệ an toàn cho du khách tại Thành phố. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ hơn 7.600ha rừng phòng hộ Cần Giờ.

Quản lý 53 điểm giữ xe đúng giá quy định; tiếp tục triển khai mô hình “Nụ cười TNXP” tại các bãi giữ xe và đánh giá hiệu quả hoạt động để có phương án khai thác hiệu quả. Thực hiện tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác vận chuyển hành khách qua phà tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh. Duy trì ổn định việc cung cấp nước sạch cho các cơ quan và hộ dân tại 5 điểm của xã Long Hòa và Lý Nhơn thuộc huyện Cần Giờ.

Đầu tư, mở rộng các loại hình dịch vụ công ích khác như: đưa rước học sinh, sinh viên đi học bằng phương tiện công cộng. Đội TNXP quận Bình Tân thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông, tham gia hỗ trợ công tác an ninh trật tự, xử lý khiếu nại đông người, không để xảy ra các hành vi gây rối trật tự công cộng. Phối hợp UBND Quận 1 tăng cường đảm bảo trật tự khu vực trọng điểm, hỗ trợ du lịch và mỹ quan đô thị trên địa bàn Quận.

Các đơn vị cai nghiện ma túy tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng rau xanh tự túc, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tập trung đầu tư, chăm sóc cây cà phê, cây cao su theo đúng quy trình, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển ổn định), liên kết sản xuất gia công góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho đối tượng quản lý tại từng đơn vị.

Tiếp tục tập trung chăm sóc 1.035,84ha cao su trồng tại nước CHDCND Lào; tổ chức khai thác mủ 923,07ha cao su; tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác mủ cao su theo đúng quy trình kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh trên cây. Công ty CP Phát triển nông nghiệp TNXP tiếp tục cung ứng sản phẩm trứng gà thông qua hệ thống Co.op Mart, Satra food và các đại lý phân phối khác.

3. Công tác xây dựng Đảng, hai đoàn thể và đền ơn đáp nghĩa

Ban Thường vụ Đảng ủy Lực lượng TNXP đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Đảng bộ thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các cơ sở đảng thực hiện. Tập trung quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường

⁴ Định biên 803 người, thực hiện nhiệm vụ tại 173 chốt, giao lộ trên địa bàn Thành phố và 05 điểm chốt trực gác an toàn giờ tàu chạy tại vị trí đường bộ giao cắt đường sắt.

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo; kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ định, chuẩn y cấp ủy cơ sở đảng chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, phát triển thực lực chính trị⁵, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; tổ chức nhiều hoạt động phong trào, thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên⁶. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lực lượng TNXP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Công tác vận động chính sách, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện bằng những việc làm thiết thực như: phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ TNXP; thăm và tặng quà cho thương binh và gia đình liệt sĩ TNXP; trợ cấp đột xuất cho cựu TNXP; hỗ trợ, cho cán bộ, viên chức, người lao động vay vốn học tập, sửa chữa nhà... với tổng kinh phí hơn 736 triệu đồng. Các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm... cho người lao động được đảm bảo thực hiện. Thu nhập bình quân năm 2019 của cán bộ, viên chức, người lao động là 11.364.937đồng/người/tháng, tăng 21,01% so với năm 2018.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Lực lượng TNXP và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 45 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và người cai nghiện ma túy.

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố “*Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị*”. Tiếp tục lãnh

⁵ Công đoàn kết nạp mới 205 người, tổng số đoàn viên là 2.896 người; Đoàn Thanh niên kết nạp 50 đoàn viên, tổng số đoàn viên là 741 người.

⁶ Hướng dẫn các cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 1-2019 với chủ đề “Xung kích vì Thành phố - Tình nguyện vì cộng đồng”; tuyên dương 15 gương điển hình “Thanh niên tiên tiến – gương mặt trẻ TNXP làm theo lời Bác”; 16 gương “cán bộ, viên chức, trẻ, giới” năm 2019.

đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kịp thời nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, viên chức và người lao động.

- Quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động... của Trung ương và Thành phố, trong đó tập trung quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng bộ máy quản lý các cấp tinh gọn và hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ cho phù hợp với năng lực của từng cá nhân và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng TNXP, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Lực lượng TNXP có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong gương mẫu, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định mới của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tập trung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Lực lượng TNXP. Đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là công tác dân vận của chính quyền. Phát huy vai trò của hai đoàn thể trong việc giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Đề án "Quản lý, cắt con, giải độc và tư vấn tâm lý cho người nghiện không có nơi cư trú ổn định tại cơ sở xã hội trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh"; tiếp tục

thực hiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy; thực hiện tốt hoạt động cắt con, giải độc cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn đơn vị; ngăn ngừa các hành vi vi phạm nội quy kỷ luật, phòng chống thâm lậu ma túy, các chất gây nghiện; phòng chống gây rối an ninh trật tự, bạo động, bạo loạn, trôn cơ sở và các hành vi tiêu cực của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý học viên tại các cơ sở cai nghiện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị.

- Lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức các Cơ sở cai nghiện ma túy và Cơ sở xã hội Nhị Xuân theo Thông tư số 25/2018/TT-BLĐT BXH ngày 10/12/2018.

- Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP.

- Tăng cường lãnh đạo việc quản lý, sử dụng đất đai tại các đơn vị trực thuộc Lực lượng TNXP.

Qua 44 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP Thành phố luôn luôn thể hiện là một tổ chức kinh tế - xã hội đặc thù, xung kích thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố giao, vừa là nơi rèn luyện, đào tạo con người, vừa là một trường học lớn cho thanh niên như Bác Hồ đã dạy.

Kế thừa di sản 44 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, đội viên của Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào về thành quả mà các thế hệ TNXP thành phố đã tạo dựng nên, đồng thời tiếp tục vun đắp cho truyền thống đó ngày càng có vị thế mới, làm cho tuổi trẻ thành phố luôn tự hào với tổ chức của mình trong xã hội và làm cho tất cả những ai đã từng khoác trên người màu đồng phục TNXP luôn tự hào vì đã có một thời được sống, học tập rèn luyện, trưởng thành trong môi trường TNXP. Nơi mà uy tín và vị thế tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Lực lượng TNXP thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một “trường học lớn của tuổi trẻ” như Bác Hồ đã căn dặn.

LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG

(THÁNG 3/2020)